

BÁO CÁO

**Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8,
HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026**

Kính gửi: Hội đồng Nhân dân huyện.

Thực hiện Công văn số 189/HĐND ngày 21/11/2023 của HĐND huyện về việc chuyển ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026,

UBND huyện báo cáo kết quả tổng hợp và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau:

I. LĨNH VỰC NỘI CHÍNH

1. Xã Bù Nho.

a) **Cử tri thôn Tân Hiệp 1:** Ngày 24/7/2023, tôi đã gửi đơn tố cáo Chủ tịch Hội Nông dân xã và Phó Chủ tịch HĐND xã vì vu khống, cưỡng ép, buộc vợ tôi là bà Nguyễn Thị Trang nhận nợ số tiền quỹ Hội nông dân tỉnh 30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng). Tuy nhiên, đến nay đã hơn 3 tháng, tôi chưa nhận được nội dung trả lời hoặc được mời làm việc của UBND xã.

Đề nghị UBND huyện xem xét, chỉ đạo đơn vị chức năng hướng dẫn, giải quyết cho tôi.

Trả lời:

UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Bù Nho kiểm tra, rà soát nội dung phản ánh của cử tri, kết quả như sau:

Ngày 24/7/2023, UBND xã Bù Nho nhận được đơn đề "Đơn tố cáo về hành vi vu khống và cưỡng ép nhận nợ" ghi ngày 24/7/2023 của công dân Thôn Tân Hiệp 1, xã Bù Nho. Qua xem xét nội dung đơn, ngày 26/7/2023 UBND xã Bù Nho đã có Công văn số 902/UBND-NC chuyển đơn của công dân đến Thường trực Đảng ủy xã Bù Nho để giải quyết theo thẩm quyền; đồng thời, đã thông tin kết quả xử lý đến công dân tại Thông báo số 924/TB-UBND ngày 01/8/2023. Đề nghị cử tri chờ kết quả giải quyết của Đảng ủy xã Bù Nho.

b) **Cử tri Vương Thị Minh Chính - Thôn Tân Phước:** Đề nghị UBND huyện sớm giải quyết vụ việc liên quan tới bà Nguyễn Thị Dĩnh - Thôn 8, xã Long Hưng.

Trả lời:

UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện kiểm tra, rà soát vụ việc, kết quả như sau:

- Vụ án "Cố ý làm hư hỏng tài sản" xảy ra ngày 28/7/2022 tại Thôn 8, xã Long Hưng, huyện Phú Riềng:

Ngày 13/9/2023, Tòa án Nhân dân huyện Phú Riềng đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt ông Trương Văn Trường (là con trai bà Dĩnh) 09 tháng tù cho hưởng án treo và trả tự do cho ông Trương Văn Trường tại Tòa án.

Đối với vụ án này, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã đối thoại và kết luận Cơ quan CSĐT Công an huyện thực hiện đúng pháp luật. Đồng thời, Bản án của Tòa án tuyên phạt đối với ông Trường đã có hiệu lực pháp luật nhưng không có kháng cáo, kháng nghị nên thể hiện việc khởi tố điều tra, áp dụng biện pháp tạm giam và các hoạt động điều tra khác là có căn cứ, đúng quy định.

- Vụ "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 28/7/2022 tại Thôn 8, xã Long Hưng, huyện Phú Riềng:

Ngày 05/12/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự: "Cố ý gây thương tích". Quá trình điều tra, do có nhiều đối tượng tham gia, các đối tượng khai báo quanh co, một số đối tượng chưa xác định được lai lịch nên Cơ quan CSĐT chưa chứng minh được cụ thể người nào đã gây ra thương tích cho bị hại nào, có đồng phạm hay không... Do thời hạn điều tra đã hết nhưng chưa xác định được bị can nên ngày 04/4/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án. Sau khi tạm đình chỉ điều tra, cơ quan điều tra vẫn tiếp tục xác minh. Đồng thời, ngày 31/8/2023 Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tiếp bà Vương Thị Minh Chính và bà Nguyễn Thị Dĩnh, theo đó kết luận Cơ quan CSĐT Công an huyện đã thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Khi có căn cứ phục hồi điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện sẽ tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

- Vụ "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 19/4/2023 tại Thôn 8, xã Long Hưng:

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 07/8/2023 Cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra Quyết định số 41/QĐ-ĐTTH không khởi tố vụ án hình sự với lý do: Hành vi của ông Đàm Khắc Hiếu không cấu thành tội phạm, đồng thời đã có Thông báo số 1340/TB-ĐTTH ngày 07/8/2023 về kết quả giải quyết vụ việc gửi ông Trương Bá Long biết và lập hồ sơ xử phạt hành chính đối với ông Hiếu.

- Vụ "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 11/5/2023 tại Thôn 8, xã Long Hưng:

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 26/7/2023 Cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra Quyết định số 36/QĐ-ĐTTH không khởi tố vụ án hình sự với lý do: Hành vi của ông Trần Văn Châu không cấu thành tội phạm, đồng thời đã có Thông báo số 1289/TB-ĐTTH ngày 26/7/2023 về kết quả giải quyết vụ việc gửi bà Dĩnh biết và lập hồ sơ xử phạt hành chính đối với ông Châu.

- Vụ "Cố ý làm hư hỏng tài sản" xảy ra ngày 19/4/2023 tại Thôn 8, xã Long Hưng:

Ngày 16/5/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã trưng cầu Hội đồng định giá tài sản huyện định giá đối với chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung, loại A50 bị hư hỏng một số bộ phận, kết quả định giá chiếc điện thoại trên có tổng giá trị: 1.850.000đ. Không đồng ý kết luận định giá, bà Dĩnh đã gửi đơn yêu cầu định giá lại tài sản.

Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an huyện đang tiếp tục làm việc với Hội đồng định giá để có kết quả định giá và xử lý vụ việc theo pháp luật.

c) Cử tri Nguyễn Thị Hà - Thôn Tân Hiệp 2: Đề nghị giải quyết vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Hồ Thị Kim Yên - Thôn Tân Hiệp 1.

Trả lời:

UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện kiểm tra, rà soát vụ việc, kết quả như sau:

Cơ quan CSĐT Công an huyện xác định việc bà Bùi Thị Kim Yên vay bà Nguyễn Thị Hà số tiền 6.400.000.000đ là quan hệ dân sự, không có sự việc phạm tội, do đó đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự và Viện Kiểm sát nhân dân huyện đã có văn bản thống nhất việc không khởi tố.

Sau khi nhận được kết quả giải quyết, bà Nguyễn Thị Hà khiếu nại quyết định không khởi tố vụ án. Ngày 06/7/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã có quyết định giải quyết khiếu nại gửi cho bà Nguyễn Thị Hà, đồng thời hướng dẫn bà Hà nếu không đồng ý việc giải quyết khiếu nại thì có thể liên hệ Viện Kiểm sát nhân dân huyện để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

2. Xã Bình Tân.

a) Cử tri Phạm Ngọc Long - Thôn Phước Thịnh: Năm 2021, gia đình tôi bị đốt cháy 1,7ha cao su đang cạo năm thứ 3. Gia đình đã báo Công an huyện, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được giải quyết. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Công an huyện sớm giải quyết.

Trả lời:

UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện kiểm tra, rà soát nội dung cử tri phản ánh, kết quả như sau:

Hiện nay, vụ việc đang gặp khó khăn, vướng mắc do vụ việc xảy ra không có người chứng kiến, người bị tình nghi không thừa nhận vô ý gây cháy hoặc cố ý đốt vườn cao su của ông Long. Hội đồng định giá không xác định được giá trị thiệt hại của vườn cây. Cơ quan CSĐT Công an huyện vẫn đang tiếp tục xác minh, sau khi có kết quả sẽ trả lời cho ông Phạm Ngọc Long được biết.

b) Cử tri Cao Minh Hải - Thôn Phước Lộc: Đề nghị UBND huyện xem xét, giải quyết cho tôi được hưởng chế độ đối với chức danh Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã đang đảm nhiệm. Thù lao đối với chức danh trên tôi không được nhận từ đầu năm 2023 đến nay do Kho bạc Nhà nước Phú Riềng dừng chi trả.

Trả lời:

Ngày 16/01/2023, Sở Nội vụ có Công văn số 73/SNV-XDCQ về chi trả phụ cấp kiêm nhiệm đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ cấp xã, theo đó: Đối với chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch các Hội: Người cao tuổi, Chữ thập đỏ cấp xã thì Sở Nội vụ không có cơ sở để hướng dẫn thực hiện.

Trên cơ sở đó, Kho bạc Nhà nước Phú Riềng và UBND các xã căn cứ để thực hiện chi thù lao hằng tháng đối với cán bộ giữ chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch các Hội: Người cao tuổi, Chữ thập đỏ cấp xã theo quy định.

c) Cử tri Lê Thị Lịch - Thôn Phước An: Đề nghị UBND huyện xem xét, đề nghị ngành chức năng lắp đặt đèn giao thông tại ngã ba đoạn đường ĐT741 đi vào đường liên xã Bình Tân - xã Phước Tân vì đoạn đường này thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông.

Trả lời:

UBND huyện ghi nhận ý kiến của cử tri; giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu UBND huyện đề xuất Ban An toàn giao thông tỉnh về khảo sát, xem xét lắp đặt đèn giao thông tại ngã ba trên.

3. Cử tri Lê Trọng Nghĩa - Công chức xã Phú Riềng.

Đề nghị UBND huyện kiến nghị ngành chức năng hạ độ cao trụ đá hoa cương để tránh mất tầm nhìn của người tham gia giao thông và lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông nhằm đảm bảo trật tự ATGT tại vòng xoay ngã tư Phú Riềng.

Trả lời:

Qua rà soát cho thấy, nội dung kiến nghị trên của cử tri đã được Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận và chuyển UBND tỉnh xem xét tại Công văn số 154/ĐĐBQH ngày 13/7/2023. Ngày 28/7/2023, UBND tỉnh đã có Công văn số 2581/UBND-TH chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải kiểm tra, trả lời.

Do đó, đề nghị cử tri chờ kết quả trả lời của cơ quan có thẩm quyền.

4. Cử tri Nguyễn Thanh Viêm - Thôn Bình Điền, xã Bình Sơn.

Năm 2022, tôi có một khoản nợ được nhận tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Riềng. Theo đó, Chi cục Thi hành án dân sự huyện thi hành đối với 02 mảnh đất thuộc sở hữu của ông Mai Anh Nam, ông Đỗ Thanh Tiến và bà Lê Thị Tiên để làm tài sản trả nợ cho tôi. Tôi đã có ý kiến và được biết thời gian qua đã có một cuộc họp giữa Chi cục Thi hành án dân sự, Văn phòng đăng ký đất đai, UBND xã Long Bình và hai chủ đất trên, tuy nhiên đã hơn 01 năm nhưng đến nay 02 mảnh đất vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thi hành án.

Đề nghị UBND huyện chỉ đạo ngành chức năng hướng dẫn, giải quyết cho tôi.

Trả lời:

Theo báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự huyện tại Công văn số 294/CCTHADS ngày 29/11/2023, ông Mai Anh Nam đã liên hệ với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện để thực hiện các thủ tục đề nghị cấp đổi Giấy CNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Phú Riềng phối hợp hỗ trợ, hướng dẫn ông Mai Anh Nam cấp đổi Giấy CNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để cơ quan Thi hành án dân sự huyện có căn cứ kê biên, xử lý tài sản của ông Tiến, bà Tiên nhằm thi hành án, đảm bảo quyền lợi của ông Nguyễn Thanh Viêm theo quy định của pháp luật.

5. Cử tri Sao Nhúc Kéo - Thôn 9, xã Long Bình.

a) Đề nghị UBND huyện chỉ đạo bên Thi hành án xem xét, giải quyết lấy lại tài sản 5,9ha điều của ông Lý Việt Thú tại Thôn 5 về cho gia đình tôi.

Trả lời:

Vụ việc đã được Tòa án dân tỉnh xét xử tại Bản án 68/2016/DS-PT ngày 26/7/2016, do đó việc bà Sao Nhúc Kéo đề nghị Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Riềng xem xét, giải quyết lấy lại tài sản là 5,9ha điều của ông Lý Việt Thú, bà Triệu Thị Kéo tại Thôn 5 về cho bà Sao Nhúc Kéo là không có cơ sở.

Trường hợp bà Sao Nhúc Kéo không đồng ý với nội dung Bản án số 68/2016/DS-PT ngày 26/7/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước thì có quyền đề nghị Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh xem xét lại Bản án phúc thẩm theo thủ tục Giám đốc thẩm được pháp luật quy định.

b) Đối với diện tích 2,5ha đất cao su nhà tôi, hiện Chi cục thi hành án dân sự huyện đang làm thủ tục đấu giá tài sản, trong khi con chúng tôi đã ở đây từ năm 2007 đến nay. Gia đình tôi không đồng ý với nội dung giải quyết, đề nghị UBND huyện chỉ đạo ngành chức năng xem xét.

Trả lời:

Hiện nay, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Riềng đang tiếp tục xử lý tài sản là diện tích đất và tài sản gắn liền với đất nêu trên để thi hành án cho ông Hải, bà Hòa; ông Thành, bà Nụ và thanh toán 70% giá trị tài sản trên đất cho ông Lưu Văn Ba, bà Trịnh Thị Hà.

Đề nghị cử tri chờ kết quả giải quyết của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Riềng.

II. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI

1. Cử tri Vũ Thị Quế - Thôn Đồng Tháp, xã Phước Tân.

Ông Trần Văn Hương là đối tượng bảo trợ xã hội, một tháng phụ cấp được 720.000 đồng/tháng nhưng tháng 10/2023 vừa qua việc chi trả qua tài khoản thì chỉ nhận được có 360.000 đồng. Đề nghị UBND huyện xem xét, chỉ đạo ngành chức năng trả lời, giải quyết cho người dân.

Trả lời:

UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, rà soát nội dung cử tri phản ánh, kết quả cụ thể như sau:

Ông Trần Văn Hương là đối tượng người khuyết tật đặc biệt nặng từ 16 đến 60 tuổi, mức hưởng trợ cấp hàng tháng 720.000 đồng. Bà Vũ Thị Thảo (vợ ông Hương) là người chăm sóc đối tượng khuyết tật đặc biệt nặng, được hưởng trợ cấp hàng tháng 360.000 đồng.

Tháng 10/2023, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đã thực hiện chi trả trợ cấp chuyển qua tài khoản ông Trần Văn Hương số tiền 720.000 đồng (tên tài khoản: TRAN VAN HUONG, số tài khoản 232704070011940, Ngân hàng HD Bank) và tài khoản bà Vũ Thị Thảo số tiền 360.000 đồng (tên tài khoản: VU THI THAO, số tài khoản 232704070011941, Ngân hàng HD Bank).

Qua làm việc và sao kê từ Ngân hàng xác nhận đã chuyển đủ số tiền nêu trên vào tài khoản của ông Hương và bà Thảo. Do đó, đề nghị ông Trần Văn Hương dùng thẻ Ngân hàng của mình rút số tiền 720.000 đồng nêu trên.

2. Cử tri Nguyễn Thị Minh Tâm - Thôn Đồng Tháp, xã Phước Tân.

a) Đề nghị UBND huyện có ý kiến thanh toán lại tiền mua thuốc cho người dân, học sinh để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế. Vì các đối tượng trên khi đi khám chữa, bệnh thì các cơ sở y tế công lập thiếu thuốc và được đề nghị ra ngoài mua thuốc nên rất tốn chi phí.

Trả lời:

UBND huyện đã chỉ đạo Bảo hiểm xã hội huyện kiểm tra, rà soát nội dung phản ánh của cử tri, kết quả như sau:

Hiện nay, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính Phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn Biện pháp thi hành một số Điều của Luật Bảo hiểm Y tế và Thông tư số 09/2019/TT-BYT ngày 10/6/2019 của Bộ Y tế chưa có quy định cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán trực tiếp đối với chi phí thuốc, vật tư y tế mà người bệnh phải tự đi mua thuốc bên ngoài.

Tại khoản 2 Điều 21 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định, cơ sở khám chữa bệnh phải đảm bảo cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật cho người bệnh phù hợp với tuyến chuyên môn kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Để đảm bảo quyền lợi chính đáng của người bệnh trong việc đi khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn của tỉnh, ngày 05/12/2023 Bảo hiểm xã hội tỉnh đã có Công văn số 1258/BHXH-GĐYT đề nghị Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn nghiên cứu kỹ các quy định liên quan đến việc mua sắm, đấu thầu thuốc, vật tư y tế để chủ động mua thuốc, hóa chất, vật tư y tế, đảm bảo quyền lợi cho người bệnh có thẻ BHYT.

b) Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng gia hạn thẻ BHYT cho học sinh kịp thời. Vì khi học sinh tham gia bảo hiểm y tế đóng tiền đầy đủ nhưng không gia hạn kịp thời, các em đi khám bệnh thẻ bảo hiểm y tế quá hạn nên phải khám dịch vụ

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 30, Quyết định số 922/VBHN-BHXH ngày 05/4/2023 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLD-BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT thì thời gian cấp cấp mới, gia hạn thẻ BHYT: Không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trong thời gian qua, cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện Phú Riêng đã phối hợp với các đơn vị trường học thực hiện việc cấp thẻ BHYT kịp thời, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia.

Đối với ý kiến nêu trên, do cử tri không cung cấp cụ thể các thông tin của học sinh nên Bảo hiểm xã hội huyện Phú Riêng chưa có cơ sở để trả lời.

III. LĨNH VỰC SẢN XUẤT

1. Xã Bù Nho.

a) Cử tri Nguyễn Viết Lượng - Thôn Tân Long: Hiện nay, tại khu vực Trung tâm xã Bù Nho, người dân chưa có nước máy để sử dụng, có khu vực người dân phải dùng nước giếng khoan để tắm giặt, còn ăn uống thì phải mua nước tinh khiết rất tốn kém. Đề nghị UBND huyện có hướng giải quyết.

Trả lời:

Ngày 03/12/2020, Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước có Công văn số 343/BPW-KTĐT về việc phát triển mở rộng mạng lưới đường ống cấp nước Phú Riềng. Ngày 26/01/2021, UBND huyện đã có Công văn số 105/UBND-KT chấp thuận cho Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước được nghiên cứu và tổ chức thực hiện Dự án đầu tư phát triển mạng lưới đường ống cấp nước từ Nhà máy nước Đồng Xoài - Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước trên địa bàn huyện Phú Riềng theo quy định hiện hành với quy mô và thời gian đầu tư theo đề xuất của nhà đầu tư, trong đó giai đoạn từ năm 2022 đến 2025: Nghiên cứu Dự án và triển khai đầu tư hoàn thành tuyến đường ống truyền tải nước sạch từ Trung tâm hành chính huyện đến trung tâm xã Bù Nho và mạng lưới đường ống phân phối nước sạch các tuyến đường chưa có đường ống nước dọc tuyến ống truyền tải và khu vực nội ô xã Bù Nho.

Do đó, đề nghị cử tri chờ kết quả thực hiện Dự án của Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước.

b) Cử tri Lương Quang Trung - Thôn Tân Phú: Đề nghị UBND huyện quan tâm đẩy nhanh công tác đền bù, giải tỏa thực hiện Dự án xây dựng Trung tâm Hành chính huyện để người dân yên tâm sinh hoạt, sản xuất, nhất là các trường hợp có vị trí đất giáp đường ĐT741.

Trả lời:

UBND huyện Phú Riềng đã ban hành Quyết định thu hồi đất và Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án Trung tâm hành chính huyện Phú Riềng. Tuy nhiên, một số hộ gia đình, cá nhân không đồng thuận với các Quyết định nêu trên. Do đó, công tác đền bù, giải tỏa thực hiện Dự án xây dựng Trung tâm Hành chính huyện còn gặp một số khó khăn, vướng mắc. Hiện nay, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn lập trình tự, thủ tục thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

c) Cử tri Phạm Ngọc Khánh - Thôn Tân Phú:

Đề nghị UBND huyện đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng để sớm triển khai Dự án đường từ Điện lực Phú Riềng đến ĐT741.

Trả lời:

Hiện nay, các cơ quan chuyên môn đang lập trình tự, thủ tục xác định giá đất và tham mưu UBND huyện phê duyệt giá đất cụ thể làm cơ sở tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, tiến hành trình tự, thủ tục thu hồi đất thực hiện Dự án Xây dựng đường, hệ thống thoát nước, vỉa hè đường Tân Phú I (từ ĐT.741- TBTH) TTHC huyện Phú Riềng theo quy định. Đề nghị cử tri chờ kết.

d) Cử tri Đới Xuân Trung - Thôn Tân Phú: Khu đất Trường Mẫu giáo Long Phú (cũ) do Nông trường 7, Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng bàn giao đất cho nhân dân Thôn Tân Phú vào năm 1993 để xây dựng Nhà văn hóa thôn. Trước đây, Chi

bộ, ban thôn và nhân dân đã thống nhất với Phòng Giáo dục và đào tạo để sử dụng 1 phần xây Trường, 1 phần xây Nhà văn hóa thôn. Đến nay, Trường Mẫu giáo Long Phú đã dời về khu vực Trung tâm hành chính huyện. Đề nghị UBND huyện bàn giao lại đất và tài sản trên đất khu Trường Mẫu giáo Long Phú (cũ) cho địa phương để làm Nhà văn hóa cho người dân có nơi sinh hoạt văn hoá, văn nghệ.

Trả lời:

UBND huyện ghi nhận ý kiến của cử tri; Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo khẩn trương thực hiện chỉ đạo của UBND huyện tại Thông báo số 212/TB-UBND ngày 25/9/2023 của UBND huyện về kết luận của Chủ tịch UBND huyện Lê Anh Nam tại buổi làm việc với UBND xã Bù Nho ngày 13/9/2023.

đ) Cử tri Nguyễn Hoàng Hiệp - Thôn Tân Bình: Năm 2000, 14 hộ dân thuộc Tổ 1, Thôn Tân Bình đã tự túc kéo 1,2km đường điện sinh hoạt từ đường ĐT741 vào, sau này chúng tôi chấp nhận vận động và bàn giao đường điện lại cho Điện lực Phú Riêng cải tạo, nâng cấp. Tuy nhiên, chúng tôi không xem rõ biên bản bàn giao, lúc bàn giao Điện lực Phú Riêng chỉ nhận 600m, còn lại 600m (7 hộ dân) kéo tự túc qua 20 năm đã xuống cấp. Chúng tôi có đề nghị Điện lực Phú Riêng có phương pháp cải tạo, nâng cấp thì được trả lời là khu vực chúng tôi ở thuộc quy hoạch Trung tâm hành chính huyện.

Đề nghị UBND huyện giúp đỡ, tạo điều kiện cải tạo, nâng cấp điện sinh hoạt đoạn đường trên để phục vụ sinh hoạt, sản xuất.

Trả lời:

UBND huyện ghi nhận ý kiến của cử tri; Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với Điện lực Phú Riêng, UBND xã Bù Nho kiểm tra, xác minh và trả lời cử tri theo quy định. Hoàn thành trong tháng 12/2023.

e) Cử tri Trương Ngọc Hùng - Thôn Tân Lược: Đề nghị UBND huyện đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường từ ngã 3 Nông trường Long Tân vào xã Long Tân. Hiện đoạn đường này rất xấu, ảnh hưởng không tốt đến việc lưu thông của người dân.

Trả lời:

UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với Ban Quản lý dự án huyện kiểm tra thực tế, kết quả như sau: Qua làm việc, Ban Quản lý dự án xây dựng huyện cho biết, hiện đang điều chỉnh chủ trương dự án giảm tổng chiều dài từ 2000m xuống 1.580m, nền đường từ 32m xuống 16m do khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng nên dẫn đến tiến độ thi công chậm. Ban Quản lý dự án xây dựng huyện đang chỉ đạo đơn vị thi công làm trước vỉa hè và 01 làn đường bên phải tuyến để người dân đi lại được thuận tiện.

2. Xã Phú Trung.

a) Cử tri Lê Văn Bình - Thôn Phú Tâm: Đề nghị UBND huyện xem xét, chỉ đạo cơ quan chức năng hướng dẫn cụ thể, hỗ trợ cho người dân việc thực hiện thủ tục chuyển nhượng, cấp mới quyền sử dụng đất, nhất là đối với đất tách khỏi lâm phần theo quy hoạch 3 loại rừng giao về địa phương. Hiện nay, khi đăng ký thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với đất 3 loại rừng, người dân phải cung cấp nhiều loại giấy tờ chứng minh

nguồn gốc khai phá, trong khi có trường hợp người khai phá đã đi khỏi địa phương hoặc đã chết.

Trả lời:

Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, sự chặt chẽ của hồ sơ trong công tác giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm tránh tình trạng tranh chấp, khiếu kiện, khiếu nại về quyền sử dụng đất nên phải xác minh, làm rõ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nguồn gốc sử dụng đất, tình trạng pháp lý về nguồn gốc sử dụng đất đối với thửa đất đang quản lý, sử dụng đất. Đồng thời, tại Công văn số 2594/TCQLĐĐ-CDKĐĐ ngày 09/11/2021 của Tổng cục Quản lý đất đai - Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có nêu: *“Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, pháp luật đất đai năm 2013 không quy định việc cấp Giấy chứng nhận đối với những trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 trở về sau mà không có Giấy chứng nhận hoặc không có giấy tờ về quyền sử dụng đất. Do đó, đối với những trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì chưa đủ cơ sở để giải quyết việc cấp giấy”*.

Do đó, đề nghị cử tri liên hệ UBND xã Phú Trung để được hướng dẫn bổ sung hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

b) Cử tri Trần Thị Liễu - Thôn Phú Tâm: Hiện nay, tiến độ thi công gói thầu số 2 Đường ĐT 753B quá chậm, đã sắp vào mùa khô, đường bụi ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của các hộ dân ven đường; gói thầu số 3 mới đưa vào sử dụng mặt đường đã lún, nứt. Đề nghị UBND huyện xem xét, trả lời nội dung trên để người dân được biết.

Trả lời:

UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã làm việc với Ban Quản lý dự án xây dựng huyện (Chủ đầu tư dự án) xác minh phản ánh nêu trên của cử tri. Qua làm việc đã yêu cầu Ban Quản lý dự án xây dựng huyện (chủ đầu tư dự án) chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương đẩy nhanh tiến độ dự án gói thầu số 2.

Đối với vị trí mặt đường lún nứt tại gói số 3 theo phản ánh của cử tri đã yêu cầu Ban Quản lý dự án xây dựng huyện chỉ đạo đơn vị thi công khắc phục triệt để để người dân đi lại được thuận tiện. Hiện nay đơn vị thi công đã khắc phục những hư hỏng trên.

3. Cử tri Đỗ Văn Chấn - Thôn 1, xã Long Hưng: Năm 1999 gia đình tôi được UBND Phước Long cấp sổ đỏ. Đến năm 2018, tôi làm thủ tục đề nghị UBND huyện Phú Riêng xin được cấp đổi sổ mới nhưng không được giải quyết với lý do Sở Tài nguyên và Môi trường đã cấp sổ cho Công ty Bình Tân chồng lên thửa đất của gia đình tôi. Tôi đã làm đơn gửi UBND huyện xem xét, giải quyết, tuy nhiên đến nay vẫn chưa nhận được kết quả thỏa đáng. Đề nghị UBND huyện xem xét, giải quyết dứt điểm vụ việc nêu trên.

Trả lời:

Nội dung này đã được UBND huyện trả lời tại Công văn số 1510/UBND-SX ngày 06/9/2023, cụ thể:

Đối với vụ việc cấp trùng Giấy chứng nhận QSD đất giữa gia đình ông Đỗ Văn Chân và Công ty TNHH SXHTD Bình Tân đã được UBND xã Long Hưng hòa giải ngày 01/6/2023 (kết quả hòa giải không thành). Tại khoản 1 Điều 203 Luật Đất đai năm 2013 quy định về thẩm quyền tranh chấp đất đai như sau: *“Tranh chấp đất đai mà đương sự có Giấy chứng nhận hoặc có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này và tranh chấp về tài sản gắn liền với đất thì do Tòa án nhân dân giải quyết.”*

Do đó, đề nghị cử tri liên hệ Tòa án nhân dân để được giải quyết theo quy định.

4. Xã Long Hà.

a) Ý kiến 1: Hiện nay, tuyến đường từ xã Bù Nho đi qua xã Long Hà hướng về huyện Hớn Quản đã xuống cấp trầm trọng, ảnh hưởng đến lưu thông và gây mất an toàn cho người dân khi tham gia giao thông. Cử tri đã ý kiến nhiều lần nhưng vẫn chưa được giải quyết. Đề nghị UBND huyện sớm có giải pháp.

Trả lời:

Tuyến đường ĐT757 đoạn từ xã Bù Nho đi qua xã Long Hà hướng về huyện Hớn Quản do Sở Giao thông Vận tải quản lý. Ngày 28/11/2023, UBND huyện đã có Công văn số 2237/UBND-KT về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến các tuyến đường do Sở Giao thông Vận tải quản lý, qua đó đã đề nghị Sở Giao thông Vận tải kiểm tra, sửa chữa, nâng cấp tuyến đường từ xã Bù Nho đi qua xã Long Hà hướng về huyện Hớn Quản.

b) Ý kiến 2: Hiện nay, tuyến đường Thôn 1, xã Long Hà qua xã Long Hưng và thôn Bù Ka 1, xã Long Hà qua xã Long Hưng đang là đường đất, người dân đi lại khó khăn. Đề nghị UBND huyện quan tâm, xây dựng.

Trả lời:

UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp cùng UBND xã Long Hà kiểm tra thực tế, kết quả như sau: Tuyến đường trên là đường đất rộng 6m, dài khoảng 4km đã hư hỏng xuống cấp.

UBND huyện ghi nhận kiến nghị của cử tri; giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng kiểm tra, đề xuất đầu tư trong thời gian tới.

5. Cử tri Nguyễn Văn Bằng - Thôn Phước Thịnh, xã Bình Tân:

Tại đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7, tôi đã có ý kiến liên quan đến tình trạng người dân thôn Phước Thịnh, xã Bình Tân có khoảng 200 ha đất khu vực Bù Lách thuộc địa phận thôn Tân Bình, xã Bù Nho, tuyến đường này đã xuống cấp trầm trọng, xe máy không thể lưu thông được phải đi nhờ qua vườn của một số hộ dân.

Nội dung này đã được UBND huyện đã trả lời và giao UBND xã Bình Tân kiểm tra, đề xuất HĐND xã để bổ sung vào kế hoạch xây dựng nông thôn mới để đầu tư nâng cấp, sửa chữa trong thời gian tới. Tuy nhiên, tuyến đường này không thuộc địa giới hành chính xã Bình Tân; tuyến đường này một nửa thuộc địa giới hành chính xã Phước Tân, một nửa thuộc địa giới hành chính xã Bù Nho. Đề nghị UBND huyện xem xét.

Trả lời:

UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã kiểm tra, xác minh, kết quả như sau: Tuyến đường cử tri kiến nghị là đường nội đồng nằm trên địa phận xã Bù Nho và xã Phước Tân.

UBND huyện ghi nhận ý kiến của cử tri; giao UBND xã Bù Nho phối hợp với UBND xã Phước Tân kiểm tra, báo cáo đề xuất UBND huyện xem xét đầu tư nâng cấp, sửa chữa đối với tuyến đường trên.

6. Cử tri Điều Chính - Thôn Phú Bình, xã Phú Riềng.

Đề nghị UBND huyện chỉ đạo sớm hoàn thiện tuyến đường từ Thôn Phú Bình đi xã Phước Tân vì tuyến đường này đã khởi công hơn 01 năm nay nhưng tiến độ rất chậm, mùa mưa đường khó đi gây ảnh hưởng đến đi lại của người dân.

Trả lời:

UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với Ban Quản lý dự án xây dựng huyện (Chủ đầu tư dự án) kiểm tra, xác minh. Qua làm việc đã yêu cầu Ban Quản lý dự án xây dựng huyện chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án để người dân đi lại được thuận tiện.

7. Cử tri Đoàn Minh Trung - Thôn Đồng Tháp, xã Phước Tân.

Liên quan đến việc tôi và 10 hộ dân mua bán đất với ông Phan Văn Lân, tôi đã phản ánh nhiều lần tại các kỳ tiếp xúc cử tri. Vừa qua các cơ quan chức năng đã khảo sát, đo đạc, chúng tôi đã đóng tiền đầy đủ đến nay vẫn chưa có kết quả. Hiện ông Lân đã bán hết nhà, đất đi nơi khác sinh sống nên việc thực hiện các thủ tục chuyển nhượng rất khó khăn. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan xem xét giải quyết nhanh chóng, dứt điểm cho người dân chúng tôi.

Trả lời:

Ý kiến của cử tri đã được UBND huyện hướng dẫn, trả lời tại Báo cáo số 162/BC-UBND ngày 05/7/2022, Báo cáo số 266/BC-UBND ngày 01/11/2022, Báo cáo số 313/BC-UBND ngày 05/12/2022 và Báo cáo số 307/BC-UBND ngày 12/7/2023, theo đó đã đề nghị cử tri liên hệ với Tòa án nhân dân để được xem xét, giải quyết theo quy định.

8. Cử tri Tống Đăng Đông - Thôn 3, xã Long Tân.

Đề nghị UBND huyện xem xét sửa chữa, đầu tư nâng cấp đoạn đường từ công chào thôn 6, xã Long Tân hướng đi cầu Long Tân đến xã Phú Riềng vì có nhiều đoạn hư hỏng nặng, có đoạn không đi được và có 3 ống cống bị sạt lở, bà con nhân dân đi trên đoạn đường này rất nguy hiểm.

Trả lời:

Tuyến đường trên, UBND huyện đã giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng làm chủ đầu tư sửa chữa các đoạn đường hư hỏng, sụt lún, ổ gà. Hiện tại đã hoàn thành các công tác chuẩn bị đầu tư và dự kiến hoàn thành việc sửa chữa trong năm 2023.

9. Cử tri Nguyễn Chí Cường - Thôn Bình Điền, xã Bình Sơn.

a) Đề nghị UBND huyện xem xét, công nhận 02 tuyến đường theo bản đồ chính quy: Tuyến đường xóm mua đất nhà ông Trì và xóm mua đất nhà ông Linh vào năm 2008 và 2009 tại thôn Bình Điền, xã Bình Sơn; cho phép để người dân tự đầu tư làm đường bê tông xi măng và làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trả lời:

UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, UBND xã Bình Sơn, Ban thôn Bình Điền kiểm tra thực tế, kết quả cho thấy:

- Tuyến đường giao thông khu đất nhà ông Nguyễn Trì thuộc Thửa đất số 50, Tờ bản đồ số 12, mục đích đất trồng cây lâu năm, khu đất tọa lạc tại Thôn Bình Điền, xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng. Hiện trạng đường chia làm 02 tuyến, tổng chiều dài 260m, tuyến đường đã được các hộ dân rải đá cấp phối (đá 1x2).

- Tuyến đường giao thông khu đất nhà ông Linh (tên thật là Phạm Hồng Liêm) đi qua 03 thửa đất: Thửa đất 110 thuộc đất bà Nguyễn Thị Loan, Thửa đất 96 thuộc đất ông Phạm Hồng Hồng Liêm và Thửa đất 68 thuộc đất ông Vũ An Ninh, đang quản lý sử dụng đất; tờ bản đồ 18, mục đích đất trồng cây lâu năm, khu đất tọa lạc tại Thôn Bình Điền, xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng. Hiện trạng tuyến đường chạy theo ranh 03 thửa đất nêu trên có tổng chiều dài khoảng 420m, chiều rộng 06 m (đường bê tông dài 240m và đường sỏi (đá 1x2) dài 180m)

Qua kiểm tra hiện trạng các tuyến đường giao thông nêu trên và đối chiếu với Bản đồ địa chính chính quy 2012 xã Bình Sơn cho thấy các tuyến đường tại khu đất của ông Nguyễn Trì và khu đất ông Phạm Hồng Liêm thuộc trường hợp người dân tự ý mở đường trên đất trồng cây lâu năm và tự làm đường bê tông, đường sỏi, do đó không đủ cơ sở để thực hiện cập nhật đường giao thông vào Bản đồ chính quy năm 2012 xã Bình Sơn theo quy định.

b) Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng quan tâm, giải quyết làm nắp đậy mương thoát nước tuyến đường xã Bình Sơn đi xã Long Bình. Vì tuyến đường này đã xây mương thoát nước với chiều rộng 01m và chiều sâu 01m trong khu vực dân cư, trong thiết kế không có nắp đậy mương thoát nước, nên không đảm bảo an toàn cho người dân và các em học sinh khi tham gia giao thông.

Trả lời: UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với UBND xã Bình Sơn làm việc về nội dung kiến nghị trên. Qua làm việc, đã đề nghị UBND xã Bình Sơn kiểm tra, đề xuất HĐND xã xem xét, bố trí kinh phí đối ứng cùng nhân dân để thực hiện lắp đặt nắp đậy mương thoát nước trên.

10. Xã Long Bình.

a) Cử tri Nghiêm Quỳnh Trung - Thôn 5: Đề nghị UBND huyện quan tâm làm các tuyến đường đất trong thôn vùng sâu vùng xa vì người dân đi lại còn rất khó khăn, nhất là về mùa mưa.

Trả lời:

Giao UBND xã Long Bình kiểm tra, rà soát các danh mục, vị trí các tuyến đường cử tri kiến nghị, báo cáo Phòng Kinh tế và Hạ tầng để tổng hợp, tham mưu UBND huyện xem xét giải quyết.

b) Cử tri Quách Văn Kiên - Thôn 4: Tuyến đường giáp thôn 3, thôn 4; tuyến đi thôn 3, thôn 7 đã hư hỏng, xuống cấp, người dân đi lại khó khăn. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo ngành chức năng giải quyết cho người dân.

Trả lời:

UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với UBND xã Long Bình kiểm tra thực tế, kết quả cho thấy tuyến đường trên là đường sản xuất.

UBND huyện ghi nhận ý kiến của cử tri; giao UBND xã Long Bình kiểm tra, đề xuất, báo cáo Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp tham mưu UBND huyện xem xét giải quyết.

UBND huyện báo cáo Hội đồng nhân dân huyện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Huyện ủy;
- CT, các PCT UBND huyện;
- UB. MTTQVN huyện;
- Công an huyện;
- Chi cục THADS huyện;
- Bảo hiểm Xã hội huyện;
- Các Phòng, ban chuyên môn;
- UBND các xã (giao cử tri);
- Lưu: VT_(D).

CHỦ TỊCH



Lê Anh Năm

